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Fyrirspurn

til menntamálaráðherra um útvarpsgjald.

Frá Pétri H. Blöndal.

1. Lítur ráðherra á útvarpsgjald, afnotagjald Ríkisútvarpsins, sem skatt eða þjónustu-
gjald? Flokkist það sem þjónustugjald, hvernig er þá þjónustan sem er keypt skil-
greind?

2. Hverjir njóta undanþágu frá greiðslu útvarpsgjalds eða fá afslátt af því og á grundvelli
hvaða laga?

3. Telst undanþága frá greiðslu útvarpsgjalds til skattskyldra hlunninda?

Skriflegt svar óskast.


